

# รู้ทันโรคหูอักเสบในสุนัข



## รู้ทันโรคหูอักเสบในสุนัข

หูอักเสบเป็นสภาวะที่เจอได้บ่อยทั้งในสุนัขและแมว มีทั้งแบบที่เป็นๆ หายๆ มานาน หรือเป็นแบบเฉียบพลัน หูอักเสบเกิดได้หลายสาเหตุ สามารถเกิดจากสภาวะผิดปกติต่างๆ ทางกายวิภาคของแต่ละสายพันธุ์ เช่น สุนัขพันธุ์ที่มีใบหูยาวปิดช่องหู (ค็อกเกอร์สเปเนียล, บาสเซ็ทฮาวด์, บีเกิ้ล, ลาบราดอร์) ช่องหูตีบแคบ (ชาเปย์) มีขนหนาในช่องหู (พุดเดิ้ล, ชิสุห์) หรือเกิดจากปรสิตภายนอก(ไรในหู, ไรขี้เรื้อนเปียก, ไรขี้เรื้อนแห้ง) สิ่งแปลกปลอมเข้าไปในรูหู (เกสรพืช, ก้อนหินขนาดเล็ก) การอุดตันของช่องหูจากการอัดแน่นของขี้หู สภาวะภูมิแพ้ (โรคภูมิแพ้ผิวหนัง, แพ้อาหาร, แพ้จากการสัมผัส) โรคแพ้ภูมิคุ้มกันตนเอง ความผิดปกติของโรคฮอร์โมน (ฮอร์โมนไทรอยด์ต่ำ) การจัดเรียงตัวที่ผิดปกติของชั้นผิวหนัง ดั้งเนื้อในช่องหู เนื้องอกของหู รวมถึงการติดเชื้อที่พบบ่อยมักจะเป็นเชื้อแบคทีเรีย (*Staphylococcus spp.*, *Streptococcus*, *Pseudomonas spp.*, *Proteus* and *Escherichia coli*) และเชื้อยีสต์ (*Malassezia pachydermatis*)

## ขั้นตอนในการตรวจหูเบื้องต้น

หลังจากที่คุณหมอสั่งประวัติของโรคและการรักษาหรือการใช้ยาก่อนหน้านี้เรียบร้อยแล้ว ก็จะมีการตรวจดูลักษณะของผิวหนังและใบหูภายนอก ตรวจดูช่องหูโดยใช้เครื่องส่องหู อาจจะมีการเก็บตัวอย่างของขี้หู หรือการเก็บตัวอย่างเซลล์ในช่องหู เพื่อใช้สำหรับการย้อมเซลล์ตรวจดูด้วยกล้องจุลทรรศน์ หรือเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติม เช่น การเพาะเชื้อแบคทีเรีย หรือเพาะเชื้อรา เป็นต้น

## การรักษาหูอักเสบ แบ่งออกเป็น 2 ชนิดใหญ่ๆ

1. ยาภายนอก หลักการสำคัญเพื่อทำเป็นการรักษาความสะอาดใบหูและช่องหู ลดการสะสมของขี้หูและเป็นการควบคุมเชื้อในช่องหูด้วย การใช้ยาภายนอกนี้ยังรวมถึงการเช็ดทำความสะอาดหูด้วยน้ำยาเช็ดหูโดยเฉพาะ ซึ่งการล้างทำความสะอาดหูเป็นทั้งวิธีป้องกันและรักษาหูอักเสบในสัตว์เลี้ยง น้ำยาเช็ดทำความสะอาดหูมีหลายชนิดตามวัตถุประสงค์ของการใช้ เช่น สูตรอ่อนโยน สูตรผสมกรดอ่อนๆ สูตรที่มีฤทธิ์ในการควบคุมการติดเชื้อ ส่วนของยาหยอดหูมีใช้ในวัตถุประสงค์ต่างกัน เช่น ยาปฏิชีวนะเพื่อคุมการติดเชื้อแบคทีเรีย ยาต้านเชื้อยีสต์ หรือยาสเตียรอยด์เพื่อลดการแพ้หรืออักเสบในช่องหู เป็นต้น
2. ยารับประทาน มักใช้ในกรณีที่มีอาการเป็นๆ หายๆ เรื้อรัง การที่หูชั้นนอกอักเสบรุนแรง หูชั้นกลางอักเสบ ไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยยาภายนอกเพียงอย่างเดียว ในกรณีที่มีการระคายเคืองของช่องหู หรือในกรณีที่เจ้าของสัตว์เลี้ยงไม่สามารถที่จะใช้ยาภายนอกได้ ในบางครั้งการรักษาหูอักเสบต้องทำควบคู่ไปกับการรักษาโรคอื่นๆ ที่เป็นสาเหตุเกี่ยวข้องด้วย เช่น การรักษาภาวะภูมิแพ้ การควบคุมอาหารโดยการปรับเป็นอาหารสูตรภูมิแพ้โดยเฉพาะ

หรือปรับชนิดของโปรตีนที่รับประทาน

การป้องกันการเกิดหูดอีกเสบ

สามารถทำได้โดยง่าย เพียงเช็ดทำความสะอาดหูเพื่อลดการสะสมของซีหนูและสิ่งสกปรกต่างๆ สังเกตดูความผิดปกติของช่องหูและใบหูอยู่เสมอ สำหรับสุนัขพันธุ์ที่มีใบหูยาวปิดช่องหู ควรดูแลความสะอาดให้มากเป็นพิเศษ โดยพยายามทำให้หูโปร่งไม่อับชื้น สุนัขพันธุ์ที่มีขนในรูหูยาวต้องมีการถอนขนหูเป็นระยะๆ ร่วมด้วย การดูแลง่ายๆ เพียงเท่านี้สัตว์เลี้ยงของท่านก็จะมีความสุขภาพหูที่แข็งแรง

โดย.....โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ

Tel : 02-7126301-4 Fax : 02-7125273

FB : โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ

Line : @jaothonglor